



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

๑. ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติในการไม่รับหรือถวมนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกจากทรัพย์สินอันพึงได้ตามกฎหมาย - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงาน กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p>- จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร /เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต</p> <p>- จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น (ต่อ)
	- จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต และให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
๑. ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเอง หรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - .เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม - การกำชับดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบและถือปฏิบัติ - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการชดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ - ผู้บังคับบัญชากำกับและสอดส่องดูแลผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา พานสิน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ กันยายน ๒๕๖๖